

‘พลังงาน’ผวาวิกฤติยูเครน ซ้ำเติมปัญหา‘ค่าครองชีพ’

เฟ้นหามาตรการ ลดภาระประชาชน

กรุงเทพธุรกิจ ● “รัฐ”เดินหน้าหามาตรการช่วยเหลือค่าน้ำมันท่ามกลางปัญหา “รัสเซีย-ยูเครน” เล็งปรับส่วนผสมเบนซินเหลืออี10 เกรดเดียวขณะพาณิชย์หวั่นราคาพลังงานดันเงินเฟ้อพุ่ง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคาพลังงานในช่วงนี้มีความผันผวนและปรับสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยทางการเมืองต่างประเทศของรัสเซียและยูเครน และปัญหาโควิด-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจฟื้นตัวส่งผลให้ยอดการใช้สินค้าอุปโภค บริโภคเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นแต่กำลังการผลิตเท่าเดิม

ทั้งนี้ รัฐบาลจะยังคงมีนโยบายเพื่อดูแลราคาพลังงานไม่ให้สูงเกินไป พร้อมกับต้องให้อยู่ในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูและเติบโตไปด้วยกัน โดยราคาพลังงานของประเทศจะต้องอยู่ในระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ และยืนยันว่า ราคาพลังงานและอัตราเงินเพื่อประเทศไทยไม่ได้สูงไปกว่าประเทศที่อยู่ในแถบอาเซียนที่มีการนำเข้าพลังงาน

“ปีนี้จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและหวังว่าปัญหารัสเซียกับยูเครนจะไม่บานปลายหรือหากบานปลาย รัฐบาลจะมีนโยบายที่จะต้องรักษาเสถียรภาพระดับประเทศการฟื้นฟูประเทศให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้ต่อไปแล้วจะต้องดูราคาพลังงานในระดับ

ที่รักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ได้ต่อไปเช่นเดียวกัน”

อย่างไรก็ตาม ภายหลังรัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 3 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร จึงนำเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1 บาท และช่วงพยุราคาดีเซลขายปลีก 2 บาท ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 และจะเตรียมออกมาตรการบรรเทากลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินโดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะออกมารูปแบบไหน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ควบคู่ครอบคลุมคนไทยให้ที่ได้รับการดูแลลดค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565 ได้หารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมัน โดยมีแนวคิดที่จะลดส่วนผสมเอทานอลจากอี85 และอี20 ลงเหลือเกรดเดียวคือ อี10 เพื่อให้ราคาเบนซินมีราคาถูกกว่าเดิม

นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องของการขอเงินสนับสนุนนโยบายราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่ขณะนี้ได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยตรึงราคาที่ 318 บาทต่อถังน้ำหนัก 15 กก. มานานประมาณ 2 ปี และจะสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ส่งผลให้ปัญหาคือเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุนสูงมากโดยตัวเลขจนถึงวันที่ 20 ก.พ. 2565 อุดหนุนไปแล้ว 26,336 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบไปแล้วกว่า 20,164 ล้านบาท

ดังนั้น กระทรวงจึงต้องเสนอกระทรวงการคลังหาแหล่งเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มเป็น 100 บาทต่อคนเป็นเวลา 3 เดือน จากเงินช่วยเหลือปัจจุบันที่ 45 บาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ในการประชุมเพื่อหามาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานดังกล่าว จะต้องมีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่ายเพราะหากลดส่วนผสมเอทานอลเหลืออี10 ก็อาจจะมีการประท้วงอีก เพราะจะต้องมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยแน่นอน จึงต้องหารืออย่างรอบคอบเพื่อให้มีความชัดเจนเพิ่มเติมก่อนจะออกแนวทางต่างๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุม กบง. อีกครั้ง

“ตอนนี้กระทรวงพลังงานประชุมทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน แต่หากเกิดปัญหารัสเซียกับยูเครนรุนแรง อาจจะประชุมกันทุกวันก็ได้ ยอมรับว่าวิกฤติครั้งนี้หนักพอควร แต่ทุกฝ่ายก็ได้พยายามเต็มที่เพื่อหาทางออกให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างบางกลุ่ม แต่ยืนยันว่ามาตรการจะต้องช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง”

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ความเป็นห่วงว่าวิกฤติยูเครนจะซ้ำเติมให้ค่าครองชีพ และเงินเฟ้อสูงขึ้นตามราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มซึ่งจะส่งผลต่อสินค้าและบริการ อาทิ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์สำเร็จรูป สินแร่ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและบริการขนส่ง โลจิสติกส์ ที่ถือเป็นต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การลดภาษีสรรพสามิต และราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ 2 บาทต่อลิตร จะช่วยบรรเทาเงินเฟ้อทั่วไปของไทยได้เฉลี่ยเดือนละ 0.22%

ดูต้นฉบับข่าวได้ที่

เรื่อง	แหล่งที่มา	
ราคาพลังงาน	แนวหน้า	https://www.naewna.com/business/637505